

## KHU DU LỊCH SINH THÁI SUI LŨNG

Cách trung tâm thành phố à Núi 15 km về hướng Bắc, Khu du lịch sinh thái Sui Lũng nằm ở phía đông của Hồ Vân Quan, có bao phủ bởi không gian hài hòa, xanh tươi của núi rừng bạt ngàn, hòa quyện với tiếng suối róc rách, tiếng chim kêu, vượn hót... tất cả tạo nên một khung cảnh hoang sơ, mộc mạc và yên tĩnh.

Trên diện tích hơn 6 ha, Công ty cổ phần Danatol (chiều dài) đã dành hết tâm huyết biến nơi này thành một điểm du lịch lý tưởng, với những công trình kiến trúc cổ áo, hiện đại nét đẹp văn hóa của ba dân tộc. Ngay từ cổng vào Khu du lịch, bạn sẽ bị cánh chim Lạc cùng tiếng trống trầm trầm của mâm Âu Lạc bài trí khá ấn tượng. Bên trong, nhà hàng trung tâm có thiết kế theo kiểu kiến trúc Chăm với những nét hoa văn nguyên mẫu, cổ áo, cùng những vật dụng Chăm khá lạ mắt, mang đậm nét văn hóa Chăm cổ xưa. Bên cạnh đó là một không gian thôn dã với những chiếc thuyền gỗ chèo lái trên hồ nước các kiểu nhà sàn dân tộc ít người, như nhà sàn người Mông, Tày, K'ho, Dao, Nùng... Tất cả, du khách có thể nghỉ ngơi, tham quan, mua hàng lưu niệm, ghé thăm những ngôi nhà cổ kính ở Qung, nhà rừng Hồ,.. Cảnh tuyệt vời hơn nữa, khi màn đêm buông xuống, du khách có thể ngắm trăng từ nhà nghỉ Nguyệt tình, và ngắm chèo thuyền Hồ ào, ngâm thơ, nghe nhạc...

Ở Khu du lịch Sui Lũng, du khách sẽ có dịp khám phá những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng, có thể ngắm nhìn dòng nước mát lành cảm nhận những giây phút yên bình, lắng nghe âm thanh của tiếng suối chảy, khi những tiếng róc rách vào giọng hát, hòa cùng tiếng chim, tiếng xào xạc của núi rừng. Còn nếu cần một không gian vui nhộn hơn, hãy ghé rạp phim (trên một bãi cỏ rộng), học lang thang qua những "phố" cổ quê..., sẽ có nhiều điều bất ngờ chờ đón.

Sau một chuyến "phiêu lưu" mệt mỏi, du khách có thể lui tới khu vực nhà hàng để thưởng thức những món ăn ngon miệng, phù hợp với khẩu vị khác nhau, tận hưởng một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Sui Lũng thực sự mang đến cho du khách niềm vui bất tận và một không gian yên tĩnh, thoáng đãng và không khí sau những bụi bặm và xô bồ của phố thị công nghiệp hóa.